

**BÁO CÁO**

**V/v giải trình, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  
gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII**

Thực hiện Công văn số 224/UBND-TH ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII, UBND huyện báo cáo giải quyết, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

**A. Ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh:**

**1. Cử tri xã Hải Chánh (Hải Lăng) đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm y tế xã do nguồn vốn Italia đầu tư cuối năm 2022 nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của nhân dân, đảm bảo tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.**

Công trình đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Hải Chánh thuộc dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Công văn số 2243/TTg-QHQT ngày 09/12/2010, do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2010 nhưng do vướng mắc trong thủ tục đầu tư giữa 02 Chính phủ nên phải đến đầu năm 2020 mới triển khai thực hiện được.

Qua một thời gian triển khai, đến nay, có 04 công trình đã triển khai thi công; trong đó, 02 công trình đã hoàn thành (Hải Xuân (nay là Hải Hưng), Hải Quy); 02 công trình đang triển khai, tuy nhiên tiến độ thi công 02 công trình này còn chậm so với kế hoạch, trong đó, Trạm Y tế xã Hải Chánh đạt khoảng 65% khối lượng; Trạm Y tế xã Hải Trường đạt khoảng 85% khối lượng so với hợp đồng đã ký. Đối với 03 dự án trạm y tế (Hải Sơn, Hải Lâm, thị trấn Hải Lăng (nay là thị trấn Diên Sanh)) các nhà thầu đã trúng thầu từ chối, không thực hiện thi công công trình theo hợp đồng ký kết nên chưa được triển khai thực hiện.

Ngày 24/10/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia; theo đó, điều chỉnh giảm, không đầu tư từ nguồn vốn do Italia tài trợ đối với 3 công trình trạm y tế tại xã Hải Lâm, xã Hải Sơn và thị trấn Diên Sanh. Đồng thời kéo dài thời gian triển khai Trạm y tế xã Hải Chánh và Trạm y tế xã Hải Trường đến hết năm 2024.

Ngày 15/3/2024, UBND huyện Hải Lăng tiếp tục làm việc với Sở Y tế tỉnh về đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và tình hình điều chuyển trụ sở trạm y tế cũ trên địa bàn huyện. Theo đó, sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt gia hạn hiệp định vay và biên bản ghi nhớ, Sở Y tế sẽ làm việc với các nhà thầu về kế hoạch thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án công trình Trạm Y tế xã Hải Chánh và Trạm Y tế xã Hải Trường trong năm 2024.

**2. Cử tri huyện Hải Lăng bức xúc, hiện nay, nhà máy Nhiệt điện 1 do chủ đầu tư EGATi đã dừng đầu tư, cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Hải Khê không sử dụng nên hư hỏng, xuống cấp, hệ thống điện dân sinh sắp hết thời hạn bảo hành. Đề nghị tỉnh có giải pháp, giải quyết triệt để.**

Đề giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân nằm trong vùng dự án Nhà máy Nhiệt điện về xây dựng nhà ở, ngày 25/9/2023, UBND tỉnh đã có Thông báo số 213/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp Thường trực UBND tỉnh, trong đó có nội dung về lập phương án sắp xếp, bố trí đất ở tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá cho các hộ dân (có nhu cầu và đảm bảo điều kiện tách hộ) trong vùng dự án được vào khu tái định cư Hải Khê. Liên quan nội dung này, huyện Hải Lăng đã rà soát các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án và lập phương án kinh phí GPMB gửi tỉnh. Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án: Đầu tư xây dựng một số hạng mục kết cấu hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điện lực Quảng Trị gửi các ngành tham gia ý kiến nhằm trình các cấp có thẩm quyền xem xét để có cơ sở thực hiện công tác GPMB, di dời các hộ dân đủ điều kiện đến khu tái định cư xã Hải Khê.

## **B. Ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh:**

### **I. Lĩnh vực kinh tế**

#### **1. Về nông nghiệp**

**1.1. Cử tri thôn Thượng Nguyên xã Hải Lâm (Hải Lăng) bức xúc, kiến nghị: Cấp trên xem xét lại việc cấp phép nạo vét lòng hồ Khe Rò 1,2,3 và 4 để tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nhưng việc cấp phép nạo vét lòng hồ bị biến tướng, Công ty đầu tư công nghệ và môi trường GFC nạo vét lòng hồ quá sâu, không theo quy hoạch, đơn vị thi công không cung cấp hồ sơ thiết kế, chủ yếu nạo vét để bán đất, không hoàn thổ, xe chở đất ra khỏi địa bàn quá tải trọng... đề nghị cấp trên kiểm tra, xử lý; đồng thời, xem xét yếu tố tham vấn cộng đồng dân cư trước khi cấp phép.**

- Triển khai thực hiện Quyết định số 3910/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở đề xuất của UBND xã Hải Lâm và các địa phương, UBND huyện đã có các Tờ trình (số 33-TTr/UBND, ngày 23/02/2021; số 50-TTr/UBND, ngày 12/3/2021;...) gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương nạo vét lòng hồ thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp nhằm hoàn trả lại dung tích hữu ích của các hồ thủy lợi, góp phần đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho cây trồng của Nhân dân.

+ Tại địa bàn Hải Lâm, Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ môi trường GFC được UBND tỉnh cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Khe Rò 1, 2, 3, 4, xã Hải Lâm tại Giấy phép số 2853/GP-UBND, ngày 04/10/2021; UBND tỉnh ban hành Giấy xác nhận số 2222/XN-UBND, ngày 17/5/2022 xác nhận khu vực, khối lượng đất làm vật liệu san lấp thu hồi từ dự án này với diện tích 41,14ha, khối lượng được phép thu hồi 1.055.652 m<sup>3</sup>, mức sâu thu hồi (trung bình) 2,45m; thời gian thu hồi đến hết ngày 01/10/2024. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp với Sở Nông

nghiệp và PTNT rà soát sau khi hết hạn (01/10/2024) hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước để đánh giá tình hình khai thác theo thiết kế đã được cấp phép, xác nhận về độ sâu khai thác cũng như các nội dung liên quan.

+ Về tham vấn cộng đồng khi thực hiện dự án này, đã được Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ môi trường GFC phối hợp với UBND xã Hải Lâm triển khai thực hiện theo quy định và đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án Nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Khe Rò 1, Khe Rò 2, Khe Rò 3, Khe Rò 4, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp”.

+ Các hồ chứa nước trên địa bàn xã Hải Lâm, cụ thể như hồ: Khe Rò 1, Khe Rò 2, Khe Rò 3, Khe Rò 4 thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Hải Lâm và các HTX trên địa bàn xã, việc nạo vét nhằm đáp ứng yêu cầu, đề xuất của địa phương. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo rất tích cực<sup>1</sup>, tuy nhiên UBND xã chưa làm tốt công tác quản lý của địa phương theo thẩm quyền quy định. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Phòng TN&MT, UBND xã Hải Lâm và các đơn vị liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nạo vét lòng hồ Khe Rò 1,2,3 và 4 của Công ty đầu tư công nghệ và môi trường GFC. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Hải Lâm triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện liên quan việc nạo vét lòng hồ Khe Rò, thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động nạo vét của Công ty, trường hợp phát hiện sai phạm kịp thời ngăn chặn, xử lý và báo cáo để UBND huyện biết, chỉ đạo.

**1.2. Cử tri xã Hải Thượng (Hải Lăng) kiến nghị: Về tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.**

+ **Tiêu chí 17,4: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải bằng các biện pháp phù hợp lớn hơn hoặc bằng 40%, nên nghiên cứu để điều chỉnh hướng dẫn. Vì hiện nay người dân sinh sống tại vùng nông thôn, nước thải sinh hoạt hầu hết là ao hồ, đồng ruộng, nên việc hộ gia đình đầu tư xây dựng hệ thống bể chứa, xử lý nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 2021-2025 chưa phù hợp.**

+ **Chỉ tiêu 14.4 về Y tế: 70% người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử thực hiện giai đoạn 2021-2025. Đề nghị điều chỉnh cho phù hợp.**

Việc sửa đổi, điều chỉnh các tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của cấp trên, UBND huyện xin tiếp thu để đề xuất với cấp có thẩm quyền liên quan.

Trong khi chưa được điều chỉnh, đề nghị UBND xã Hải Thượng quan tâm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Về nội dung phản ánh, hiện nay người dân sinh sống tại vùng nông thôn, nước thải sinh hoạt hầu hết là ao hồ, đồng ruộng,... theo hình thức này, lâu ngày sẽ tích tụ, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND xã Hải Thượng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện công tác bảo vệ

<sup>1</sup> Công văn số 07/UBND-TH ngày 05/01/2022; Thông báo số 253/TB-UBND ngày 21/7/2023; Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 28/9/2023; Công văn số 729/UBND-TH ngày 10/5/2024.

môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao (chỉ tiêu 17.4) nói riêng, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nói chung, góp phần gắn phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng môi trường sống của Nhân dân.

**+ Về nâng áp suất nước từ nhà máy nước thị xã Quảng Trị: Năm 2020, UBND xã đã bố trí 800 triệu đồng từ vốn CTMTQG xây dựng NTM cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1A đầu nối nước máy từ nhà máy nước Thị xã Quảng Trị, tuy nhiên do không đủ áp nên công trình không thực hiện được. Đề nghị tỉnh quan tâm nâng áp suất nước máy từ nhà máy nước thị xã Quảng Trị tạo điều kiện cho các hộ dân sinh sống ven tuyến quốc lộ 1A xã Hải Thượng được sử dụng nước máy. (Tỷ lệ sử dụng nước xã mới đạt 82,5%).**

Vấn đề này UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với UBND xã Hải Thượng có phiên làm việc với nhà máy nước thị xã Quảng Trị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời đề nghị nhà máy nâng áp suất đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân.

**+ Tỉnh cần có chính sách ưu tiên đơn vị được UBND tỉnh chọn để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.**

Năm 2023, UBND huyện chọn xã Hải Thượng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển SNTW, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 đã bố trí cho xã Hải Thượng số tiền: 3.268,7 triệu đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Năm 2023, ngân sách huyện đã bố trí cho xã Hải Thượng 4.900 triệu đồng, xã đối ứng 5.000 triệu đồng để xây dựng 10 phòng học và nhà hành chính quản trị theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện, để xã đảm bảo Trường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngoài xã Hải Thượng, đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 cùng với nguồn vốn đối ứng của địa phương, huyện đề xuất tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã để thực hiện đảm bảo hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, huyện Hải Lăng đã có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03/03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Hải Thượng, Hải Phú, Hải Hưng).

**1.3. Cũ tri xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm sớm bố trí nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 trước mùa mưa lũ.**

- Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Trong đó quy định diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, được xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm phân bổ ngân sách.

Do đó hàng năm sau khi có số liệu thống kê đất đai của năm trước (từ khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm) Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo sở Nông nghiệp & PTNT .

Việc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí khi số liệu Thống kê đất đai được đối chiếu khớp đúng giữa UBND huyện báo cáo, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh).

Sau khi có quyết định bố trí kinh phí của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch kịp thời phân bổ kinh phí cho UBND các xã, thị trấn trên cơ sở đề nghị của Phòng nông nghiệp & PTNT. Năm 2023: UBND tỉnh phân bổ kinh phí ngày 06/9/2023; UBND huyện đã phân bổ cho các xã, thị trấn ngày 20/9/2023; Năm 2024: UBND tỉnh bố trí từ đầu năm (70%); UBND huyện đã phân bổ cho UBND các xã, thị trấn vào ngày 12/3/2024.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chính sách quy định tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP, trong đó cần quy định rõ các giống lúa mới, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, nội dung hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ... để có cơ sở thực hiện, giúp nông dân sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa.

**1.4. Cử tri xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị: Mặc dù được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng hệ thống đường giao thông nông thôn đối với các đơn vị làm điểm trước đây như thôn Câu Hà (xây dựng từ 1996) đã hư hỏng, xuống cấp, làm sụt giảm tiêu chí NTM của xã, kính đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa.**

Xã Hải Phong đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; từ đó đến nay, nguồn vốn của chương trình vẫn bố trí cho xã để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ĐTPT từ ngân sách TW phân bổ cho xã là 2.773,3 triệu đồng (đến nay đã bố trí là 1.880,4 triệu đồng, năm 2025 sẽ tiếp tục bố trí là 892,9 triệu đồng); hiện nay, UBND tỉnh chỉ phân bổ tổng vốn và phân cấp cho các địa phương quyết định chi tiết danh mục công trình, dự án. Do vậy, đề nghị UBND xã Hải Phong rà soát, lựa chọn các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, tác động lớn đến đời sống, sản xuất của người dân và được cử tri quan tâm để ưu tiên đầu tư.

Hiện nay, nhiều địa phương có các tuyến đường giao thông nông thôn đã đầu tư khá lâu. Quá trình khai thác, sử dụng và do ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm nên đã xuống cấp, hư hỏng. Các địa phương chủ động huy động nguồn lực và một phần kinh phí bảo dưỡng trong nguồn vốn SN của CT MTQG XD NTM để duy tu, khắc phục.

Về lâu dài, huyện sẽ chủ động lồng ghép các nguồn vốn cùng với huy động của địa phương và nhân dân đóng góp để đầu tư hệ thống giao thông nông thôn bảo đảm phục vụ tốt hơn và duy trì bền vững tiêu chí về giao thông trong xây dựng NTM.

## **2. Về đầu tư, xây dựng**

**2.1. Mở rộng ngành nghề kinh doanh tại cụm công nghiệp Hải Thượng: Hiện nay, Công ty 3T có dự án Đào tạo lái xe tại cụm công nghiệp, dự án đã được lập, các ngành cấp huyện tạo điều kiện nhưng do vướng quy định về ngành nghề hoạt động, do vậy công ty phải làm việc với huyện, xã quy hoạch vùng đất ngoài cụm công nghiệp để đầu tư hạng mục nhà điều hành và thực**

***hành lái xe. Vì vậy đề nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện mở rộng ngành nghề tại cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án.***

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định: Lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp gồm: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp; Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành; Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương; Các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản”. Năm 2022, Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Dạy nghề 3T đề xuất Dự án Trung tâm gia công sửa chữa máy móc thiết bị nông, lâm, ngư, ô tô - thương mại và dịch vụ đào tạo lái xe ô tô xin vào đầu tư tại Cụm công nghiệp Hải Thượng, đây là một dự án đa ngành có nhiều lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành nghề, tuy nhiên hạng mục Dự án đề xuất: “Khu thương mại dịch vụ phức hợp” không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành nghề của Cụm công nghiệp Hải Thượng; hạng mục “Dịch vụ đào tạo lái xe ô tô” không thuộc lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định.

***2.2. Tháo gỡ tạm thời các thanh chắn QL 1A: Hiện nay tỷ lệ lấp đầy tại cụm công nghiệp Hải Thượng gần 60%, các dự án đã được UBND tỉnh cấp, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng, một số dự án đã đi vào hoạt động. UBND huyện đã có quy hoạch và kế hoạch xây dựng đường gom nhưng hiện tại do vướng về mở rộng QL 1A nên phải điều chỉnh lại quy hoạch. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ tạm thời các thanh chắn QL1A tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có lối đi và đi vào hoạt động.***

Thực hiện Thông báo số 148/TB-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch Võ Văn Hưng tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp Quảng Trị năm 2023, ngày 31/10/2023, UBND huyện có Công văn số 1566/UBND-KT gửi Khu quản lý đường bộ II V/v xin mở tạm tường hộ lan để đầu nối ra Quốc lộ 1A tại lý trình km 775+700 với kích thước chiều rộng khoảng 24m, thời gian xin mở tạm tường hộ lan là 01 năm. Ngày 02/11/2023, Khu quản lý đường bộ II có văn bản số 1746/KQLĐBII-QLBTKCHTGT V/v trả lời đề nghị xin mở tạm tường hộ lan để đầu nối giao thông QL.1 tại km 775+700 phía trái tuyến, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 để thực hiện các hồ sơ thủ tục xin mở tạm tường hộ lan đầu nối ra Quốc lộ 1A theo quy định.

### **3. Về giao thông vận tải**

**3.1. Cử tri xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị: Cầu Cầu Nhi Hòa (Hải Phong) đã được UBND tỉnh, các sở, ngành kiểm tra, thẩm định thiết kế và dự toán (39 tỷ) hiện nay chưa được triển khai, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm triển khai xây dựng.**

Nội dung này đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đưa vào danh mục đề nghị sử dụng nguồn vốn BIIG2. Hiện nay đang chờ gia hạn và bổ sung hiệp định.

**3.2. Cử tri xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Cầu Nhi - Hải Sơn do ảnh hưởng mưa lũ, nước nguồn đổ về mạnh các ngày 14-15/11/2023, cầu cũ hiện nay đã bị sụt lún so với mặt cầu.**

Cầu Cầu Nhi nằm trong gói thầu dự án Cầu Cầu Nhi- đường Hải Thượng-Hải xuân-Lam Thủy đã được triển khai theo đúng tiến độ được duyệt. Trong quá trình thi công còn có cầu cũ đang sử dụng để lưu thông. Tuy nhiên do đợt mưa lớn ngày 14-15/11/2023 đã làm cầu cũ sụt lún, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện cơ giới qua được. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp 2 xã Hải Phong và Hải Sơn thực hiện các biện pháp cảnh báo, chỉ cho người và phương tiện xe máy, xe đạp qua lại, do đó có ảnh hưởng đến quá trình phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nhằm kịp thời khắc phục tình trạng đó, UBND huyện đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét giúp đỡ về chuyên môn và bố trí nguồn vốn; đồng thời thường xuyên chỉ đạo Ban QLDA,PTQĐ&CCN cùng nhà thầu khẩn trương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công rút ngắn thời gian so kế hoạch và phấn đấu hoàn thành sớm nhất để thông tuyến (trước mùa mưa bão năm 2024), để đảm bảo phục vụ giao thông đi lại của nhân dân.

**3.3. Cử tri xã Hải Phong (Hải Lăng) kiến nghị: Đường liên xã đoạn qua thôn Phú Kinh và An Thơ hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa.**

Trong những năm qua, huyện đã quan tâm huy động và bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH.56 (Hải Sơn-Hải Phong), tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chỉ từng bước đầu tư theo khả năng cân đối các nguồn vốn. Hiện nay còn đoạn đường từ An Thơ đi Phú Kinh nằm trên tuyến đường này kết hợp đê bao ngăn lũ, hiện trạng đã hư hỏng như phản ảnh của cử tri. UBND huyện tiếp tục xem xét ưu tiên đầu tư nâng cấp trong những năm tiếp theo khi cân đối được nguồn vốn.

### **4. Về đất đai, tài nguyên môi trường**

**Cử tri xã Hải Khê (Hải Lăng): kiến nghị Dự án xả thải từ cụm công nghiệp Diên Sanh về vùng biển xã Hải Khê tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu thận trọng khi triển khai dự án.**

Dự án Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 15/9/2022; được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định công nghệ dự án tại Văn bản số 361/SKH-CN-QLCN&SHTT ngày 06/6/2022 và được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 639/QĐ-

UBND ngày 28/10/2022. Có tổng mức đầu tư: 13,5 tỷ đồng (NS tỉnh 10 tỷ đồng; NS huyện và nguồn hợp pháp khác 3,5 tỷ đồng), thời gian thực hiện năm 2022-2024 với quy mô đầu tư chủ yếu: Xây dựng tuyến đường ống thu gom nước thải (1.797,22m) trong Cụm CN Diên Sanh. Trạm bơm công suất khoảng 1.220 m<sup>3</sup>/ngày.đêm và hệ thống đường ống dẫn nước (14,576km) thoát ra hướng biển. Vị trí tiếp nhận nguồn nước sau xử lý: tại điểm cách đường Quốc Phòng khoảng 300 m về phía Đông, cách mép mực nước biển khoảng 200m.

Công nghệ của hệ thống đã được sự tư vấn, thẩm định của các đơn vị khoa học và quản lý như: Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ... Về hiện tại và tương lai việc thoát nước thải về phía biển Đông ở khu vực sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân 02 xã Hải An, Hải Khê.

Để người dân nắm bắt sự cần thiết của dự án đối với kinh tế - xã hội địa phương nhằm tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. UBND huyện đã Văn bản số 777/UBND-TH ngày 02/6/2023 và Văn bản số 1214/UBND-TH ngày 04/9/2023 về việc thông tin về dự án Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải Cụm Công nghiệp Diên Sanh và trách nhiệm tổ chức thực hiện (trong đó, đã thể hiện rõ thực trạng nước thải cụm CCN, lý do đưa nước thải sau xử lý thoát ra biển, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị về thực hiện các quy định bảo vệ môi trường) gửi Đảng ủy, UBND các xã: Hải Khê, Hải An, Hải Quế, Hải Định, Hải Dương, thị trấn Diên Sanh và Đoàn Biên phòng Hải An để phổ biến thông tin về dự án cho Nhân dân trên địa bàn các xã liên quan biết và thực hiện công tác tuyên truyền vận động.

Hiện nay, dự án đang triển khai thi công xây dựng. Kính đề nghị chính quyền các xã, Đoàn Biên phòng Hải An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phổ biến thông tin dự án theo nội dung Văn bản của UBND huyện nêu trên để người dân nắm rõ và tạo đồng thuận cho việc thi công dự án.

## **II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

**1. Cử tri xã Hải Khê (Hải Lăng) kiến nghị: Một số thời điểm xuất hiện tình trạng tại các cơ sở y tế công lập khan hiếm vacxin tiêm chủng cho trẻ em, song tại các cơ sở y tế ngoài công lập khi đi tiêm dịch vụ vẫn có, như vậy gia đình có điều kiện kinh tế thì đưa trẻ đi tiêm chủng theo dịch vụ (ví dụ: vacxin 5 trong 1). Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng bố trí nguồn vắc xin để tiêm chủng cho trẻ em theo chương trình tiêm chủng mở rộng, giải quyết bất cập, đảm bảo quyền và lợi ích về sức khỏe cho nhân dân.**

Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) là một trong những chương trình y tế quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Hiện tại, chương trình TCMR tại Việt Nam sử dụng 8 loại vắc xin để tiêm chủng cho trẻ em, trong đó: Trẻ dưới 1 tuổi gồm vắc xin phòng Viêm gan B (VGB) liều sơ sinh, vắc xin phòng bệnh lao (BCG), vắc xin phòng bệnh 5 trong 1 gồm Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, bệnh do vi khuẩn Haemophilus Influenzae (DPT-VGB-Hib), vắc xin phòng bệnh bại liệt uống (bOpv), vắc xin phòng bệnh bại liệt tiêm (IPV) và vắc xin phòng bệnh Sởi; trẻ trên 1 tuổi gồm vắc xin phòng Viêm não Nhật bản B, vắc xin phòng bệnh Sởi -



Rubella; đối với phụ nữ có thai có vắc xin phòng bệnh Uốn ván. Ngoài ra, các loại vắc xin tiêm chủng bổ sung/chiến dịch như vắc xin phòng Bạch hầu (Td)...tùy mỗi giai đoạn cụ thể liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh.

Trong 5 năm qua, công tác TCMR của huyện Hải Lăng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là  $\geq 95\%$ . Trong năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ (TCDD) cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 97.3%; Tỷ lệ tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) cho trẻ 18 tháng đạt 83.1%; Tỷ lệ tiêm Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà (DPT4) cho trẻ 18 tháng đạt 96.8%; Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản (VNNB) mũi 3 cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 98.4%; Tỷ lệ tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván (UV2+) cho phụ nữ có thai đạt 98.5%.

Tuy nhiên, trong năm 2023, công tác TCMR gặp nhiều thách thức và khó khăn do thiếu vắc xin, cụ thể là:

Trước đây, Bộ Y tế cấp vắc xin và một số vật tư tiêm chủng đối với Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ có thai cho các tỉnh thành trong cả nước và địa phương tổ chức thực hiện tiêm chủng miễn phí nhằm đạt được chỉ tiêu tiêm chủng đối với từng loại bệnh, tạo miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch bệnh.

Tại Công văn số 1810/BYT-KHTC ngày 03/4/2023 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc CTMT Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên, trong đó nội dung cụ thể: “Từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế mua vắc xin cho tiêm chủng mở rộng...”. Như vậy từ năm 2023, Bộ Y tế không cấp vắc xin thuộc chương trình TCMR mà việc mua vắc xin do ngân sách địa phương đảm bảo và mua sắm. Tuy nhiên, do các văn bản của Bộ Y tế về thông báo và hướng dẫn công tác đề xuất kinh phí, mua sắm vắc xin đến muộn (tháng 4 năm 2023) nên nguồn ngân sách địa phương chưa được phê duyệt ngay từ đầu năm 2023. Sở Y tế Quảng Trị đã thống nhất giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đấu thầu mua sắm vắc xin, tuy nhiên rất khó khăn trong việc thực hiện.

Tại Công văn số 700/VSDTTU - TCQG ngày 3/4/2023 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc cung ứng vắc xin trong TCMR năm 2023, Công văn số 448/DP-TC ngày 25/4/2023 của Cục Y tế dự phòng về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng các vắc xin trong TCMR, Bộ Y tế thông báo về việc cung ứng các vắc xin trong TCMR, Bộ Y tế thông báo về việc cung ứng các loại vắc xin cho tỉnh như sau:

- Vắc xin DPT-VGB-Hib nhập khẩu cung ứng đến hết tháng 2/2023.
- Vắc xin DPT cung ứng đến hết tháng 4/2023.
- Vắc xin Bại liệt (bOPV), viêm gan B, Viêm não Nhật Bản, Lao (BCG). Sởi và sởi - rubella cung ứng sử dụng trong tiêm chủng thường xuyên đến hết tháng 7/2023.

Ngày 10/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng. Bộ Y tế tiếp tục mua vắc xin chương trình TCMR và cung ứng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Như vậy, vì một số lý do nêu trên, trong năm 2023, vắc xin chương trình TCMR không đầy đủ và gián đoạn trên địa bàn toàn tỉnh dẫn đến một số trẻ sơ sinh đến dưới 2 tuổi đến Trạm Y tế xã Hải Khê để tiêm phòng nhưng được trả lời là không có vắc xin.

**2. Cử tri thị trấn Diên Sanh (Hải Lăng) kiến nghị: Mức lương cho giáo viên mầm non là đối tượng nhân viên dinh dưỡng quá thấp (hệ số phụ cấp vùng 1,07), hỗ trợ đóng BHXH 9 tháng, còn lại 3 tháng trường hỗ trợ. Đề nghị tỉnh quan tâm: Có chính sách hỗ trợ đóng BHXH thêm 3 tháng; nâng hệ số phụ cấp vùng để lương tối thiểu trên 5 triệu đồng/tháng đảm bảo cuộc sống.**

Chế độ tiền lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh. Theo đó:

+ Tiền lương hàng tháng được tính bằng mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định tại từng thời điểm x 1,07; thời gian trả lương 9 tháng/người/năm.

+ Tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền lương hàng tháng x 21,5% (do ngân sách nhà nước hỗ trợ 9 tháng/người/năm).

Đối với các vùng thuận lợi, tiền lương được tính từ nguồn xã hội hoá 100%, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% (trong đó ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%).

Việc chi trả tiền lương 09 tháng và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 03 tháng còn lại của năm phụ thuộc vào việc huy động từ nguồn xã hội hoá của từng đơn vị, địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ thêm lương tối đa không quá 50% mức lương tối thiểu vùng.

### **III. Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần**

**Cử tri xã Hải Khê (Hải Lăng) kiến nghị: Nhu cầu tách thửa, tách hộ, cấp, đổi giấy CNQSDĐ, xây dựng nhà ở gặp nhiều khó khăn do nằm trong vùng quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Chủ trương cho phép sửa chữa, xây dựng nhà ở nhưng khi giải phóng mặt bằng thì sẽ không được đền bù, trong lúc chính quyền không trả lời cụ thể cho người dân dự án đến khi nào thì triển khai, vì vậy người dân ở Hải Khê gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở nhưng không dám đầu tư để xây dựng, sửa chữa. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, Doanh nghiệp với người dân.**

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017. Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng như Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để quản lý tốt việc sử dụng đất đai, xây dựng nhà ở, công trình nhằm đảm bảo đúng nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, ngăn chặn các trường hợp vi phạm xảy ra làm khó khăn trong công tác bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB xây dựng các công trình, dự án trong vùng quy hoạch.

UBND huyện và các cấp, các ngành rất chia sẻ những khó khăn của nhân dân trong vùng quy hoạch đối với huyện Hải Lăng có 06 xã (*Hải Khê, Hải An, Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba và Hải Hưng*) bị hạn chế về quyền của người sử dụng đất do nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam. UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên cho chủ trương trong việc quản lý đất đai, quy hoạch nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân. Để giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân nằm trong vùng dự án Nhà máy Nhiệt điện về xây dựng nhà ở. Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh đã có Thông báo số 213/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp Thường trực UBND tỉnh, trong đó có nội dung về lập phương án sắp xếp, bố trí đất ở tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá cho các hộ dân (có nhu cầu và đảm bảo điều kiện tách hộ) trong vùng dự án được vào khu tái định cư Hải Khê. Liên quan nội dung này, hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lập báo cáo đề xuất Dự án: Đầu tư xây dựng một số hạng mục kết cấu hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điện lực Quảng Trị gửi các ngành tham gia ý kiến nhằm thực hiện công tác GPMB, di dời các hộ dân đủ điều kiện đến khu tái định cư xã Hải Khê.

Ngoài ra, đối với các trường hợp có nhu cầu bức thiết về nhà ở, UBND huyện đã ban hành Công văn số Công văn số 728/UBND-TH ngày 10/5/2024 về hướng dẫn việc xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp trong Khu kinh tế Đông Nam gửi UBND xã Hải An, Hải Khê và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo quy định.

Trên đây là báo cáo giải trình, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 và kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, UBND huyện Hải Lăng kính báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh biết, để chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BTV Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP, các CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Thịnh**